



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๗๗-๘

ที่ สธ ๐๔๒๒.๕/ว ๓๕๗ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ /ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้น เพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรม ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงรับเป็นรองประธาน รัฐบาลจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ และอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการดังกล่าว โดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลรักษาโรคในคน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่าน ดำเนินการดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และดูแลรักษาโรคในคน และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ไปยังสำนักโรคติดต่อทั่วไป ทุกเดือน เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ <http://thaigcd.ddc.moph.go.th/๒๐๑๖/home> โดยมอบหมายให้ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการ สำนักโรคติดต่อทั่วไป และนางสาววิมวิการ์ ศักดิ์ชยันนันท นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๗๘ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

(นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล)  
รองอธิบดี รักษาการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค